



ข่าวประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

๑๑๔ สุขุมวิท ๒๓ แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ ๑๐๑๑๐ โทรศัพท์ ๐-๒๖๔๙-๕๐๐๐ ภายใน ๑-๕๖๖๖ โทรศัพท์/โทรสาร ๐-๒๒๕๔-๐๓๑๑

ข่าวจากหนังสือพิมพ์สยามรัฐ ฉบับประจำวันที ๗ เดือนมีนาคม พ.ศ.๒๕๕๖ หน้า ๑๗ มูลค่าข่าว ๑๐๔,๖๗๕.-

ศูนย์สารสนเทศและการประชาสัมพันธ์ ได้จัดระบบข่าวสื่อสิ่งพิมพ์ สนใจดูที่ได้ <http://news.swu.ac.th/newsclips/>

■ ‘เฉลิมชัย’ชี้ข้อดีม.6มีเวลาเตรียมแอดฯ/ประสานกลุ่มแพทย์-ทันตฯเลื่อนฝึกงาน ร.สาธิตพร้อมเปิดเทอมอาเซียน

ตามที่สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ประกาศปรับปรุงปฏิทินการเปิดภาคเรียน จากวันที่ 16 พ.ค. เป็นวันที่ 10 มิ.ย. โดยจะเริ่มในปีการศึกษา 2557 เพื่อสอดคล้องกับประชาคมอาเซียน นั้น

ล่าสุด นพ.เฉลิมชัย บุญยะลีพรรณ อธิการบดี มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (มศว) เปิดเผยว่า ในสัปดาห์นี้จะหารือร่วมกับ ผอ.โรงเรียนสาธิตในสังกัด ได้แก่ โรงเรียนสาธิต มศว ประสานมิตร โรงเรียนสาธิต มศว ปทุมวัน และโรงเรียนสาธิต มศว องครักษ์ เรื่อง การเลื่อนเปิด และปิดภาคเรียน เพื่อให้มีความเป็นสากล และสอดคล้องกับสมาชิกกลุ่มประเทศอาเซียน ทั้งนี้ส่วนตัวเชื่อว่าทิศทางของกลุ่มโรงเรียนสาธิตของสถาบันอุดมศึกษาแห่งอื่น น่าจะเป็นไปในทิศทางเดียวกัน ถ้าส่วนใหญ่ว่าอย่างไรก็คงจะว่าตามกันหมด ส่วนมหาวิทยาลัยถือว่าได้ข้อสรุปที่เป็นมติของที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (ทปอ.) แล้ว โดยกำหนดว่าในปีการศึกษา 2557 จะเปิดภาคเรียนที่ 1/2557 ในช่วงปลายเดือน ส.ค. ถึงต้นเดือน ก.ย. ซึ่งทปอ.ได้ปรับวันเวลาในการทดสอบวัดความถนัดทั่วไป (GAT) และวัดความถนัดทางวิชาการและวิชาชีพ (PAT) เพื่อรองรับแล้วจึงไม่มีปัญหาแต่อย่างใด

อธิการบดี มศว กล่าวต่อไปว่า การเลื่อนเปิด และปิดภาคเรียนตามประเทศอาเซียน จะทำให้เด็ก

ม.6 ไม่ทิ้งห้องเรียน ซึ่งปัจจุบันเด็กที่สอบเข้าศึกษาต่อมหาวิทยาลัยยังเรียนไม่จบ ม.6 เลย เพราะต้องสอบเข้าตั้งแต่ช่วงเดือน ธ.ค. แต่เมื่อขยับเวลาการเปิดเทอมก็จะทำให้เด็กได้เรียนจบ ม.6 อีกทั้งก่อนเปิดเทอมมหาวิทยาลัยก็จะมีเวลาจัดค่ายอบรมเพื่อเตรียมความพร้อมให้กับเด็กด้วย ส่วนกลุ่มนิสิต นักศึกษาที่ต้องออกฝึกปฏิบัติงานนั้น ขณะนี้อยู่ระหว่างการประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อไม่ให้การฝึกปฏิบัติงานของเด็กต้องเกิดปัญหา ซึ่งมีอยู่ 14 วิชาชีพที่จะต้องปรับระยะเวลาการทำงานตามไปด้วย เช่น แพทย์ ทันตแพทย์ เดิมวันที่ 1 เม.ย. นิสิต นักศึกษา จะต้องลงพื้นที่ทำงานในชนบท แต่หากมีการเลื่อนเปิดเทอมก็จะต้องปรับไปทำงานในช่วงเดือน ส.ค.-ก.ย. แทน

ด้าน นายวุฒิชัย กบิลกาญจน์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (มก.) กล่าวว่า ในส่วนของโรงเรียนสาธิตแห่ง มก.วิทยาเขตบางเขน และโรงเรียนสาธิต แห่ง มก. วิทยาเขตกำแพงแสน มีมติร่วมกันที่จะเลื่อนเปิดภาคเรียนเหมือนกับสถานศึกษาสังกัด สพฐ. คือวันที่ 10 มิ.ย. ทั้งนี้ส่วนตัวมองว่าเรื่องการเลื่อนเปิดและปิดภาคเรียน หากเป็นไปได้อยากให้ รมว.ศึกษาธิการ ซึ่งมีอำนาจสั่งการในภาพรวม มีคำสั่งให้มีการเปิดและปิดเรียนพร้อมกันทั้งหมด เพราะจะดีกว่าต่างคนต่างเปิด ซึ่งจะส่งผลกระทบต่อการศึกษาในภาพรวมได้